

VIẾNG LIỆT SĨ...

(Tiếp theo trang 1)

Kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017), sáng ngày 26/7, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức lễ viếng các anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ Liệt sĩ tỉnh, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu lưu niệm Bác Hồ (xã Tân Hòa, huyện Vũ Thư) và dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại Tượng đài đồng chí Nguyễn Đức Cảnh (Quảng trường 14 - 10, thành phố Thái Bình). Dự lễ viếng và dâng hương có các đồng chí: Phạm Văn Sinh, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Hồng Diễn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư UBND tỉnh; Chủ tịch HĐND tỉnh; Thiếu tướng Nguyễn Hữu Chí, Phó Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân; Thiếu tướng Đỗ Văn Thiện, Chính ủy Quân đoàn 1; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành,

đoàn thể tỉnh; đại biểu thành phố Thái Bình và huyện Vũ Thư. Trong sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Đảng bộ và nhân dân Thái Bình đã tiến đưa hơn 50 vạn lượt người con ưu tú tham gia các lực lượng quân đội, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, trực tiếp chiến đấu, phục vụ chiến đấu trên khắp các chiến trường và làm nhiệm vụ quốc tế cao cả, trong đó hơn 51.000 người đã anh dũng hy sinh. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các đại biểu đã dâng hương, dành một phút mặc niệm tưởng nhớ những người con ưu tú đã hy sinh vì Tổ quốc, vì nhân dân. Tại Khu lưu niệm Bác Hồ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các đại biểu đã bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thái

Bình nguyện đoàn kết một lòng, phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với người có công, phát huy cao độ đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", thực hiện tốt công tác "Đền ơn đáp nghĩa"; phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động đưa hình ảnh người con ưu tú tham gia các lực lượng quân đội, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, trực tiếp chiến đấu, phục vụ chiến đấu trên khắp các chiến trường và làm nhiệm vụ quốc tế cao cả, trong đó hơn 51.000 người đã anh dũng hy sinh. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các đại biểu đã dâng hương, dành một phút mặc niệm tưởng nhớ những người con ưu tú đã hy sinh vì Tổ quốc, vì nhân dân.

● Cũng trong sáng ngày 26/7, đoàn đại biểu lực lượng vũ trang tỉnh đã tổ chức lễ viếng các anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ Liệt sĩ tỉnh.

Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh nguyện phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, khắc phục khó khăn, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội và nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

ĐỒNG CHÍ PHẠM VĂN SINH...

(Tiếp theo trang 1)

Kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017), chiều ngày 26/7, đồng chí Phạm Văn Sinh, Bí thư Tỉnh ủy đã đến thăm, tặng quà cựu chiến binh Nguyễn Đình Hòe, thôn Nhân Phú, xã Hùng Dũng (Hưng Hà). Cựu chiến binh Nguyễn Đình Hòe năm nay 70 tuổi, thương binh hạng 4/4, tổ trưởng bộ đội, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, đưa Thái Bình ngày càng phát triển về mọi mặt.

Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh nguyện phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, khắc phục khó khăn, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội và nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

TẮT ĐẠT

nhận, đánh giá cao công việc thầm lặng, ý nghĩa của cựu chiến binh Nguyễn Đình Hòe. Việc làm của cựu chiến binh Nguyễn Đình Hòe và các thành viên trong tổ tự quản rất ý nghĩa, có sức lan tỏa sâu rộng trong xã hội. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống và mong muốn cựu chiến binh Nguyễn Đình Hòe và các cựu chiến binh, thương binh trong tổ tự quản sống vui, sống khỏe, tiếp tục phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống quê hương, duy trì và phát huy hiệu quả hoạt động vì tổ trưởng, 20 năm qua, cựu chiến binh Nguyễn Đình Hòe luôn có mặt tại khu vực công Trường THPT Đông Hưng Hà tham gia điều tiết, phân luồng giao thông và giải quyết những mâu thuẫn xảy ra trên tuyến đường. Đây là một trong những tổ tự quản an toàn giao thông hoạt động hiệu quả trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi

THIỆN AN

KỶ NIỆM 70 NĂM...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 26/7, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017) và biểu dương người có công tiêu biểu. Tới dự có các đồng chí: Phạm Văn Sinh, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Hồng Diễn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư UBND tỉnh; Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; đại biểu Bộ Công an, Bộ Quốc phòng; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, MTTQ, đoàn thể tỉnh; các huyện, thành phố cùng 276 đại biểu đại diện các mẹ Việt Nam anh hùng, lão

thành cách mạng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, người có công tiêu biểu trong tỉnh. Trong diễn văn kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Hồng Diễn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Thái Bình là miền quê giàu truyền thống yêu nước và cách mạng. Trong suốt chặng đường dài của các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, hơn 50 vạn lượt người con của Thái Bình "lớp cha trước, lớp con sau" đã lần lượt lên đường tham gia quân đội. Hàng vạn lượt thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu ở khắp các chiến trường. Chiến tranh kết thúc, Thái Bình có hơn 51.000 người con đã anh dũng hy sinh, gần 33.000 người mang trên mình những vết thương thực

thể và gần 34.000 người tham gia hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị phơi nhiễm chất độc hóa học.

Ghi nhận những đóng góp to lớn về sức người, sức của trong các thời kỳ cách mạng, Thái Bình vinh dự được 5 lần đón Bác về thăm và được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều danh hiệu cao quý, gần 5.400 bà mẹ được truy tặng và phong tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng", 98 tập thể, 78 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, trên 26 vạn người được tặng thưởng huân, huy chương kháng chiến, cùng nhiều phần thưởng cao quý khác...

70 năm qua, dù trong giai đoạn khó khăn nhất nhưng các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và nhân dân trong tỉnh đã phát huy truyền thống, đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" thường xuyên quan tâm chăm lo thực

hiện các chế độ, chính sách đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng. Toàn tỉnh đã hỗ trợ xây dựng, nâng cấp gần 23.400 lượt nhà ở cho gia đình người có công với cách mạng; đầu tư xây dựng, tu sửa, nâng cấp 99 nghĩa trang liệt sĩ và nhiều công trình tưởng niệm, ghi công liệt sĩ trên địa bàn toàn tỉnh và các nghĩa trang liệt sĩ quốc gia; các Bà mẹ Việt Nam anh hùng còn sống đều được các cơ quan, đơn vị, địa phương nhận chăm lo, phụng dưỡng suốt đời; thân nhân các gia đình có công được chăm sóc về y tế, được hỗ trợ về học hành, được giúp đỡ về việc làm và được tạo điều kiện phát triển sản xuất, kinh doanh; toàn tỉnh không còn hộ gia đình chính sách thuộc diện nghèo, đại đa số có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của cư dân trong vùng...

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn toàn gian tới Đảng

NGUYỄN CƯỜNG

bộ, chính quyền và nhân dân Thái Bình thực hiện tốt hơn nữa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với người và gia đình có công với cách mạng; tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa", thường xuyên chăm lo giúp đỡ các đối tượng chính sách; tập trung giải quyết dứt điểm tồn đọng trong thực hiện chính sách ưu đãi người có công qua các thời kỳ; đẩy mạnh việc hỗ trợ về nhà ở cho người có công. Đồng chí đề nghị các đồng chí thương binh, bệnh binh, các gia đình liệt sĩ, người và gia đình có công với cách mạng hãy tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của gia đình và quê hương, nỗ lực khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống và tích cực tham gia các phong trào, hoạt động xã hội.

Tại lễ kỷ niệm, 60 người có công tiêu biểu đã được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen.

THẮP NẾN TRI ÂN...

(Tiếp theo trang 1)

Thời gian qua, tuổi trẻ toàn tỉnh đã triển khai thực hiện tốt hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa" bằng nhiều việc làm thiết thực: ra quân vệ sinh môi trường, chỉnh trang, làm đẹp các nhà bia, đài tưởng niệm, nghĩa trang liệt sĩ; xây nhà tình nghĩa, nhà nhân ái; nhận phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng; khám bệnh, cấp thuốc, thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, thương binh, bệnh binh; đỡ đầu, giúp đỡ con em thương binh, liệt sĩ, chăm sóc cụ thanh niên xung phong neo đơn, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn...

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu thành kính

dâng những nén tâm nhang, thả đèn hoa bầy tỏ lòng biết ơn vô hạn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, làm rạng danh non sông Việt Nam. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, tuổi trẻ Thái Bình nguyện phát huy truyền thống quê hương cách mạng, đoàn kết, sáng tạo, xung kích, tình nguyện, quyết tâm xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tặng quà các mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn thành phố Thái Bình.

Cũng trong tối ngày 26/7, tại các nghĩa trang liệt sĩ trong tỉnh, các cơ sở đoàn đã đồng loạt tham gia lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ và hoạt động thăm hỏi, tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

Trước đó, trong buổi chiều cùng ngày, các đồng chí: Nguyễn Hồng Diễn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh đã dự lễ cầu siêu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ Liệt sĩ tỉnh.



Học sinh Trường THPT Bắc Đông Quan dâng nến tri ân tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Đông Hưng.



Thắp nến tri ân tại Đền thờ Liệt sĩ tỉnh.



Thắp hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ.

KIỂM TRA TIẾN ĐỘ...

(Tiếp theo trang 1)

Damsan làm chủ đầu tư, quy mô 16 tầng với 289 căn hộ từ 34,8 - 75m², được thiết kế hiện đại, đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dân. Tổng mức đầu tư của dự án khoảng 161 tỷ đồng, thực hiện theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao; thời gian thực hiện 18 tháng. Dự án được triển khai từ tháng 10/2015 nhằm tạo quỹ nhà ở cho các hộ dân sinh sống tại khu nhà cao tầng đã xuống cấp nghiêm trọng trên địa bàn

thành phố và bán cho các đối tượng là người có thu nhập thấp đang thường trú tại Thái Bình. Đến nay, dự án đã hoàn thiện, đang trong quá trình bàn giao căn hộ cho người dân đưa vào sử dụng.

Sau khi kiểm tra thực tế, đồng chí Nguyễn Hồng Diễn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao đóng góp của Công ty Cổ phần Damsan trong việc tiến

phong đầu tư xây dựng nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị chủ đầu tư tạo mọi điều kiện thuận lợi về thủ tục pháp lý để người dân có thể sở hữu căn hộ trong thời gian ngắn nhất; sau khi dự án hoàn thiện và đưa vào sử dụng, Công ty Cổ phần Damsan thường xuyên bảo trì, bảo dưỡng, giữ gìn an toàn, vệ sinh chung của tòa nhà...

Chiều ngày 26/7, đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đi kiểm tra hoạt động kinh doanh thương mại và tiến độ xây dựng tại Công

ty TNHH Ô tô xe máy Kường Ngân, dự án trung tâm dịch vụ kinh doanh thương mại tổng hợp, dự án trung tâm thương mại Thái Bình, đại lý KIA Thái Bình và trung tâm điện máy Trần Anh.

Tại các nơi đến kiểm tra, sau khi nghe báo cáo kết quả hoạt động, lợi thế, khó khăn, định hướng kinh doanh, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao mô hình kinh doanh theo hướng hiện đại của các đơn vị; mong muốn các đơn vị tiếp tục mở rộng thị trường kinh doanh, cần tính đến tiềm năng thị trường của tỉnh để phát triển sản phẩm và có chiến lược kinh

doanh lâu dài; quan tâm chăm sóc khách hàng, quản bá sản phẩm, dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng sản phẩm để nâng cao vị tín thương hiệu của doanh nghiệp. Đối với những dự án đang trong thời gian xây dựng, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm chất lượng công trình và thời gian đưa vào hoạt động theo đúng kế hoạch. Ngoài ra, đồng chí cũng yêu cầu các đơn vị quan tâm tới đời sống cán bộ, công nhân viên, bảo đảm thu nhập cũng như việc làm ổn định cho người lao động.

NHÂN LÊN TRUYỀN THỐNG...

(Tiếp theo trang 1)

không tên vẫn còn hiện hữu trên khắp dải đất Việt Nam. "Một ngõ ba mẹ Việt Nam anh hùng", "một nhà hai mẹ Việt Nam anh hùng", đó là sự hy sinh lớn lao, cao cả của các gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công mà mọi sự tri ân, đền đáp dù là bao nhiêu cũng không bù đắp được những hy sinh, mất mát mà các gia đình đã phải trải qua. Song, bằng tất cả tình cảm và đạo lý, những người được sống trong hòa bình, ấm no hôm nay phải có trách nhiệm xoa dịu và làm nguôi ngoai đi những nỗi đau của sự hy sinh, mất mát đó. Chúng ta không khỏi hổ thẹn, day dứt khi vẫn còn gia đình chính sách khó khăn, người có công vì nhiều nguyên nhân mà chưa được hưởng đúng, đủ chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước, chưa nhận được sự quan tâm, hỗ trợ phù hợp. Thực tế trên đặt ra những yêu cầu và nhiệm vụ lớn hơn đối với các ngành, các cấp và toàn xã hội trong việc chăm lo, hỗ trợ, giúp đỡ thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng trong thời gian tới.

Kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ là dịp để các ngành, các cấp tổ chức các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa" thiết thực, hiệu quả, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc, sự tôn vinh của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với người có công, các gia đình thương binh, liệt sĩ. Đây cũng là dịp để nhìn nhận, đánh giá toàn diện và sâu sắc hơn công tác "Đền ơn đáp nghĩa" từ đó đề ra các nhiệm vụ phù hợp trong thời gian tới. Mỗi cấp ủy đảng, chính quyền, tổ chức xã hội, cá nhân cần tiếp tục thống nhất nhận thức thực hiện tốt chính sách người có công vừa là tình cảm thiêng liêng, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn dân vừa là yếu tố bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội, thể hiện sâu sắc tinh ưu việt và bản chất tốt đẹp của chế độ ta, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Cấp ủy, chính quyền, các ngành, các cấp cần tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện đúng, đầy đủ chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công, quan tâm giải quyết dứt điểm số hồ sơ còn tồn đọng, ưu tiên giải quyết những nhu cầu cấp thiết đối với người có công, gia đình chính sách.

Chúng ta mãi mãi khắc ghi những cống hiến sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng. "Đền ơn đáp nghĩa", "Uống nước nhớ nguồn" mãi là truyền thống quý báu của dân tộc ta, là cội nguồn sức mạnh để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng và thực hiện thắng lợi công cuộc xây dựng, phát triển đất nước.

SƠ KẾT CÔNG TÁC...

(Tiếp theo trang 1)

chiến lược về công tác phòng, chống tội phạm, phòng, chống mua bán người trong giai đoạn mới... Từ đầu năm đến nay, cả nước xảy ra 25.850 vụ phạm pháp hình sự, giảm 3,8% so với cùng kỳ năm 2016. Các cơ quan chức năng đã điều tra, khám phá 20.595 vụ, bắt 42.785 đối tượng, đạt tỷ lệ 79,67%; triệt phá 843 băng nhóm tội phạm; bắt, vận động đầu thú và thanh loại 4.163 đối tượng truy nã. Viện kiểm sát nhân dân các cấp kiểm sát trong giai đoạn truy tố 28.923 vụ với 49.186 đối tượng. Tòa án nhân dân và tòa án quân sự các cấp đã thụ lý và xét xử 25.466 vụ với 41.262 đối tượng.

Tại Thái Bình, 6 tháng đầu năm, cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể từ tỉnh tới cơ sở đã triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đặc biệt, công tác nắm tình hình, kịp thời giải quyết các vụ việc mới phát sinh được các cơ quan chức năng triển khai chặt chẽ, có hiệu quả. Các phong trào: "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh... được triển khai sâu rộng tới các tầng lớp nhân dân đã góp phần hạn chế tội phạm, giữ vững ổn định tình hình địa phương.

Sau khi nghe đại biểu một số bộ, ngành, đoàn thể và địa phương phát biểu, kết luận hội nghị đồng chí Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ đề nghị các bộ, ngành, địa phương cần bám sát nội dung đề án, kế hoạch của Chính phủ, thực hiện tốt 9 nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017 của Ban Chỉ đạo 138/CP. Tiếp tục thực hiện tốt các nghị quyết của Đảng về công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng, chống các loại tội phạm; giải quyết dứt điểm các trường hợp khiếu kiện kéo dài, đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân ngay từ cơ sở. Lực lượng công an triển khai các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị của đất nước, trọng tâm là bảo vệ hội nghị APEC năm 2017 thành công. Các cơ quan tố tụng cần nâng cao hơn nữa công tác phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử các loại tội phạm, nhất là tội phạm về kinh tế, tham nhũng, tội phạm sử dụng công nghệ cao, đối tượng vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, khoáng sản, tội phạm ma túy và mua bán người. Các cơ quan báo chí tích cực vào cuộc, lên án mọi hành vi vi phạm pháp luật của tổ chức, cá nhân và các thế lực thù địch; đồng thời, phát hiện, cổ vũ, động viên nhân rộng các mô hình, người tốt, việc tốt trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

THĂM, TẶNG QUÀ...

(Tiếp theo trang 1)

● Chiều ngày 26/7, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Công an tỉnh phối hợp với Công ty Cổ phần Dược Tâm Thành Phát tổ chức thăm, tặng quà đối tượng chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn xã Thái Giang (Thái Thụy).

Xã Thái Giang hiện có 201 liệt sĩ, 31 mẹ được phong tặng, truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng, 119 thương binh, bệnh binh, 120 người nhiễm chất độc hóa học. Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Công an tỉnh và Công ty Cổ phần Dược Tâm Thành Phát đã trao tặng 70 suất quà, mỗi suất trị giá 650.000 đồng; Công an huyện Thái Thụy trao tặng 20 suất, mỗi suất trị giá khoảng 500.000 đồng cho đối tượng chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn xã.

● Chiều ngày 26/7, Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh phối hợp với Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh trao 10 suất quà cho đối tượng chính sách xã Đông Xuân (Đông Hưng), mỗi suất trị giá 500.000 đồng (bao gồm quà và tiền mặt). Đây là hoạt động thường niên, thể hiện sự quan tâm của cán bộ, nhân viên Chi nhánh đối với gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh. Từ đầu năm đến nay, Chi nhánh còn dành gần 250 triệu đồng cho các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh như phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng, trao quà tết cho gia đình chính sách...